



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นอกรตำรา // จิตอาสาเพื่อสังคม .. กล้าคุณธรรมต้นใหม่

ข่าววันที่ 18 มกราคม 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

แม้ไม่ใช่ทีหนึ่ง แต่การได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งใน 17 โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนและชุมชน จากทั้งสิ้น 107 โครงการในเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ปีงบประมาณ 2549-2550 สำหรับโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจิตอาสาเพื่อสังคม" โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี คือความสำเร็จอีกระดับหนึ่งที่นาภาคภูมิใจและเป็นบัน"ดัขั้นแรกที่ช่วยสร้างแรงผลักดันให้ก้าวสู่ขั้นที่สูงกว่า

อาจารย์วิวรรณ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง กล่าวว่า "การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กทำได้หลากหลายวิธี แต่เราเลือกใช้วิธีจิตอาสาเพราะต้องการสอนให้เด็กรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อเขา"ด้เรียนรู้การให้ด้วยการปฏิบัติจริง เขาสามารถซึบซับ ได้เองทำให้จิตใจดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อ ขณะเดียวกัน โรงเรียน ชุมชนก็สมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงด้วย"

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง อธิบายถึงลักษณะโครงการให้ฟังว่า เป็นการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ชุมชน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม คือ **กิจกรรมแรก - ครุจิตอาสา** ชุมชนที่นี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมพ่อแม่เลิกงานหลัง 5 โมงเย็น โรงเรียนเลิก 3 โมงครึ่งถ้าปล่อยไปเด็กก็วิ่งเล่นโดยเปล่าประโยชน์ หรืออาจเกิดอันตรายได้ ทางโรงเรียนจึงขอกำลังครุอาสาสมัครมาดูแลเด็กหลังเลิกเรียนซึ่ง"ด้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครุทุกคน โดยแบ่งการสอนตามความถนัด

กิจกรรมที่ 2 - ยุวชนจิตอาสา พาเด็กๆ ไปเยี่ยมคนชราตามบ้านพักต่างๆ และเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่พักรักษาตามวัดใกล้เคียง ให้เขาได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วย ป้อนข้าวเช็ดตัว และพูดคุยการได้ปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้เด็กซึบซับเรื่องคุณธรรม ความกตัญญูโดยอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถสอนได้ที่โรงเรียน ต้องได้สัมผัสกับของจริงด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรมเช่น แรลลี่เก็บขยะ เราพาเด็กๆ ไปเก็บขยะ ทำความสะอาดตามชุมชน วัด ต่างๆ สอนให้เขาได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการคัดแยกขยะ ผลกระทบกับภาวะโลกร้อน และปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เป็นต้น

และกิจกรรมสุดท้าย - ชุมชนจิตอาสา เชิญชวนผู้ที่มีความพร้อมอาสาอุปการะดูแลเด็กๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีพ่อแม่บุญธรรมกว่า 35 คน ทั้งนี้การอุปการะของพ่อแม่บุญธรรม"ม่

ใช้เรื่องเงินทอง แต่จะดูแลทางด้านจิตใจ เพราะเด็กเหล่านี้โหยหาความรักความอบอุ่น

น้องเป้ - ด.ช.วันชนะ ประνομศิลป์ บอกว่า ประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยที่วัด ผู้ป่วยที่นี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณลุงคนหนึ่งบอกผมว่า อาศัยอยู่กับหลวงตาไม่มีลูกๆ มาเยี่ยมเลยสักครั้ง ทำให้ผมรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือ แต่ก็ทำได้แค่ป้อนข้าว ป้อนยาให้ ผมอยากให้คุณลุงไปเยี่ยมลุงบ้าง ถ้าพ่อแม่ผมต้องเจ็บป่วยแบบนี้ผมจะไม่ทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวแน่นอน รู้ว่ามันเหงา ต้องดูแลให้ดีที่สุด ลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ถือเป็นบาปที่ชดใช้ไม่หมด

อีกหนึ่งความรู้สึกที่สะท้อนจาก **น้องนัย - ด.ช.ทรงเดช กันแกง** กล่าวว่า สนุกกับการได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ การได้ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นการทำบุญที่ได้บุญมากครับ และทำให้จิตใจเราดี ผมไม่เคยป้อนข้าวให้ใครมาก่อนแม้แต่พ่อแม่ แต่พอได้ทำแบบนี้รู้สึกดีมาก ผมเห็นคุณลุงยิ้มและพูดว่าขอบใจ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชอบ คือ แรลลี่เก็บขยะ เพราะนอกจากสนุกสนาน และได้รู้ถึงโทษของขยะที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนแล้ว ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงกว่าครึ่ง

แม้เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่มีครูเพียง 8 คน กับนักเรียนอีก กว่า 100 ชีวิต แต่โรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ"ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากชาวชุมชนบ้านหนองตาบ่ง อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้ง อบต. อบจ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการทำกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ